

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงนิทรรศการ งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12

กรมส่งเสริมการเกษตร หนึ่งในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ภายใต้กรอบแนวคิด "สืบสานศาสตร์พระราชา สานต่อน้ำพระทัยองค์ราชินี สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน"

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ภายใต้กรอบแนวคิด "สืบสานศาสตร์พระราชา สานต่อน้ำพระทัยองค์ราชินี สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน" ประกอบไปด้วย 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 "สืบสานศาสตร์พระราชา บริหารทรัพยากรเพื่อการเกษตร" ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน โซนที่ 2 "จากน้ำพระทัยสู่สายใยปวงประชา" ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม โซนที่ 3 "สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน" ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. จัดนิทรรศการภายใต้กรอบแนวคิด "คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์" ของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้อนุรักษ์และเพาะเลี้ยงเพื่อนำคืนสู่ป่าตามพระราชเสาวนีย์ โดยเลือกสายพันธุ์เด่นมาจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามเพื่อรับกล้วยไม้หวายให้กับผู้ที่มาร่วมชมนิทรรศการ วันละ 200 ต้น และกิจกรรมการสาธิตการเลี้ยงกล้วยไม้ในบ้านให้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงกล้วยไม้ได้มาเรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลกล้วยไม้อย่างไรให้ออกดอกสวยงาม โดยวิธีฝึกปฏิบัติ (Learning by doing) ซึ่งหลังจากฝึกปฏิบัติแล้วยังได้รับผลงานตัวเองกลับบ้านด้วย

2. ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานภาคี ภายใต้โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่ง

จะมีการจัดแสดงมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงการเปลี่ยนวิธีการสอนจากแต่เดิรวิชาเป็นรูปแบบบูรณาการร้อยเรียง เป็นการจัดนิทรรศการ และจำลองกิจกรรมการสอนเพื่อแสดงการบูรณาการหลักสูตรการสอนของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดนิทรรศการในหัวข้อ "พืชในท้องถิ่นของหนู" นำเสนอแนวคิดของการสอนให้เยาวชนเห็นคุณค่า หวงแหนและได้รับความรู้ในเรื่องพืชท้องถิ่น รวมถึงวิธีการอนุรักษ์ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา จนถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแปรรูป ภายใต้ Theme "พืชในท้องถิ่นของหนู ปลูกได้...ใช้ประโยชน์เป็น" และกิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงหลักสูตรที่โรงเรียนนำไปต่อยอด "สร้างป่าสร้างรายได้"แสดงหลักสูตรการจัดสร้างโมเดลการปลูกไม้ป่าร่วมกับไม้เกษตรตามหลักสร้างป่าสร้างรายได้ โดยบูรณาการร่วมกันของกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดินและเครือข่ายภาคีพันธ์ุสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ